



www.banku.go.th

# องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์



รายงานผลประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสีย  
จากฟาร์มสุกรในเขตตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแอ ตำบลบ้านคู อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์



สรุปการประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในเขต  
ตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแอ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ได้ดำเนินการประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในเขตตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแอ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแอ โดยมี

**วัตถุประสงค์/ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของตนเอง ตลอดจน กำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในเขตพื้นที่บ้านหนองแอ
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน รวมถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

**มีผู้เข้าร่วม ดังนี้** ได้แก่ ๑. ปลัดอำเภอนาโพธิ์งานศูนย์ดำรงธรรม ๒. ปลัดอำเภอนาโพธิ์ประจำตำบลบ้านคู ๓. ท้องถิ่นอำเภอนาโพธิ์ ๔. สาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ ๕. ปศุสัตว์อำเภอนาโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู กำนันตำบลบ้านคู ผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองแอ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน

**ผลจากการมีส่วนร่วม**

จากผลการประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในเขตตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแอ สรุปได้ดังนี้

**นางพัชริภรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหนองแอ** เนื่องจากผู้ประกอบการรายนี้มีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม จึงต้องพิจารณากันอย่างละเอียดโดยที่ประชุมครั้งที่แล้วมีมติให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใต้การแนะนำของที่ปรึกษาคณะทำงานชุดตรวจจากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ผู้ประกอบการรายงานผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแก้ไขเป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ แต่ผู้ประกอบการก็ไม่รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน แต่ได้มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกรใหม่ โดยมีความประสงค์ที่จะเลี้ยงสุกร จำนวน ๕๐๐ ตัว

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และปัญหาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่และเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา ตามระเบียบกฎหมาย จึงเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมประชาคมใน วันนี้

ประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป คือ

ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการกล่าวถึงสภาพการณ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการระบาย อากาศ แสง เสียงระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ กล่าวถึง ระบบป้องกันอุบัติเหตุ อคติภัย ระบบการกำจัดมลพิษ ระบบการป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งระบบการป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนข้างเคียง และประชาชนทั่วไป ในการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของ สถานที่นี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมอบให้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นหรือการแต่งตั้งในรูปของ คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ คณะกรรมการ จะเสนอความเห็นว่าเป็นสมควร อนุญาต / อนุญาตแบบมีเงื่อนไข / ไม่สมควรอนุญาต ลงใน แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งต่อไป จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการฟาร์มสุกร

**ความเห็นที่ประชุม** ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ได้แต่งตั้ง คณะทำงานพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอนาโพธิ์ ๒ ท่าน สาธารณสุขอำเภอ นาโพธิ์ และปศุสัตว์อำเภอ นาโพธิ์ เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในฟาร์ม โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำพร้อมกับชี้แจงความชำรุดบกพร่องก่อนที่จะมีการยื่นขออนุญาต ดังนี้ ดังนี้

๑. คณะทำงานพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงานขอเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังจากที่ได้มีการนำ สุกรเข้ามาเลี้ยงแล้ว ๑ เดือน เพื่อตรวจสอบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
๒. แจ้งให้แก้ไข รอยรั่วบนฝ้าพลาสติกของเพดานโรงเลี้ยง
๓. แจ้งให้แก้ไขช่องรอยต่อฟิลเตอร์ของม่านน้ำดับกลิ่น พบช่องว่างอาจทำให้ทำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ
๔. ม่านน้ำดับกลิ่นหรือบ่อพักน้ำให้เติมหัวเชื้อ EM หรือน้ำยาดับกลิ่นเป็นประจำ
๕. บ่อก๊าซต้องใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ
๖. บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๒ น้ำยังคงดำ ควรปรับปรุง
๗. บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๓ น้ำต้องคุณภาพดีสามารถนำปลามาเลี้ยงได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและแจ้งให้สถานประกอบการดำเนินการแก้ไขผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร โดย กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ควบคุมต้องมีการขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงจะต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตใหม่ตั้งแต่ต้น ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๒๕ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการที่ ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมติของที่ประชุมประชาคม

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมไปดำเนินการ** ตามมติที่ประชุม ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณสุขเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ด้วยเหตุ ดังกล่าวจากการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในการขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูที่ ๑๓/๒๕๖๗ เอกสารหลักฐานการยื่นขอออกใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในฟาร์ม ยังมีข้อบกพร่องดังปรากฏตามรายงานข้อ ๔ คณะทำงานจึงสั่งให้ แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการนำสุกรเข้ามาเลี้ยง โดยให้เป็นไปตามตามกรอบของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านคู และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกรพ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของการ พิจารณาอนุญาตเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถพิจารณาออกใบอนุญาต โดยมีการทำความเข้าใจหรือมีเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ตามข้อบัญญัติเรื่องการ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ หมวด ๓ เรื่องใบอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู และให้ ผู้ประกอบการดำเนินการขอมาตรฐาน GAP จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่อไป

ภาพกิจกรรม



